

คาสีโน บ่อนการพนัน ที่ควรทบทวน?

“

โจรขึ้นบ้านสิบครั้ง
ก็ไม่ว่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียว
แต่ไฟไหม้บ้านสิบครั้ง
ก็ไม่เท่ากับการเล่นการพนัน
ครั้งเดียว

”

บ่อนการพนันตามแนวชายแดน

ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา สหภาพพม่า และมาเลเซีย แต่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่มีปัญหาความขัดแย้งวุ่นวายทั้งด้านการเมือง และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวมาก จึงทำให้ตามแนวชายแดนรอบๆ ประเทศไทยมีนายทุนคนไทยร่วมกับนายทุนประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกันลงทุนเปิดบ่อนการพนันที่เรียกว่า “บ่อนคาสีโน” ซึ่งปรากฏว่ามีคนไทยนิยมเดินทางไปเล่นการพนันเป็นจำนวนมาก

ธุรกิจบ่อนการพนันตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านของไทยขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา หลังจากสงครามในกัมพูชายุติลงและการสู้รบระหว่างทหารกับกบฏชนกลุ่มน้อยในลาวและพม่าลดความรุนแรงลง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของกองกำลังบูรพา ปรากฏว่าในปี 2544 มีบ่อนการพนันใน

ภาคคำสุภาษิตโบราณที่กล่าวไว้อย่างถูกต้องว่า “โจรขึ้นบ้านสิบครั้งก็ไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียว แต่ไฟไหม้บ้านสิบครั้งก็ไม่เท่ากับการเล่นการพนันครั้งเดียว” เพราะไฟไหม้บ้านสิบครั้ง เรายังมีที่ดิน มีเงินในธนาคารเหลืออยู่ แต่ถ้าเล่นการพนันเราอาจต้องหมดเนื้อ หมดตัวไม่เหลืออะไรเลย หมดทั้งเงิน หมดทั้งเกียรติยศชื่อเสียง หมดทั้งคนนับถือและเชื่อถือนอกจากนั้นการเล่นการพนันยังให้โทษอย่างมากมายมหาศาล เช่น เป็นเหตุนำไปสู่ความล่มสลายของครอบครัวและสังคมเสื่อมโทรม เพราะการพนันทำให้เกิดการละทิ้งงานนำไปสู่อาชีพที่ผิดกฎหมายเช่นการค้ายาเสพติด การค้าสินค้าผิดกฎหมาย การก่ออาชญากรรม เป็นต้น

ยังมีคนอีกจำนวนมากที่แม้รู้ถึงโทษของการพนัน แต่ก็ยังเข้าไปเล่น ดังจะเห็นได้จากการที่คนไทยจำนวนมากเดินทางไปเล่นการพนันที่บ่อน “คาสีโน” ซึ่งเป็นบ่อนการพนันครบวงจรที่สามารถอำนวยความสะดวกทุกด้านให้แก่ผู้เดินทางมาเล่นการพนัน กล่าวคือ เป็นบ่อนที่มีทั้งสถานที่เล่นการพนัน ที่พักอาศัย ห้องอาหาร สถานบันเทิง และบางแห่งยังมีสนามกอล์ฟไว้เพื่อบริหารผ่อนคลายความตึงเครียดรวมอยู่ในที่เดียวกัน ธุรกิจคาสีโนจึงนับได้ว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศที่มีบ่อนคาสีโนตั้งอยู่ได้ เพราะรัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นอย่างสำคัญ



บริเวณชายแดนรวม 23 แห่งโดยในแต่ละเดือนจะมีคนไทยข้ามไปเล่นการพนันรวมทั้งสิ้นหลายหมื่นคน (ข้อมูลจากบางแหล่งข่าวระบุว่าประมาณ 70,000

คน) และใช้จ่ายเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน

● บ่อนการพนันอยู่ในบริเวณชายแดนกัมพูชามากที่สุดจำนวน 14 แห่ง

โดยอยู่ตรงข้ามจังหวัดสระแก้ว 7 แห่ง
จันทบุรี 4 แห่ง ตราด 1 แห่ง และจังหวัด
สุรินทร์ 2 แห่ง

- บ่อนการพนันอยู่บริเวณ
ชายแดนพม่าจำนวน 7 แห่ง อยู่ตรงข้าม
จังหวัดเชียงราย 3 แห่ง ตาก 1 แห่ง และ
ระนอง 3 แห่ง

- บ่อนการพนันในลาวไม่ได้
สร้างติดชายแดนไทยเหมือนด้านกัมพูชา
กับพม่า โดยลาวมีบ่อนขนาดใหญ่เพียง
แห่งเดียวตั้งอยู่ในบริเวณเขื่อนน้ำจันทอง
จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร

- สำหรับบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนมาเลเซียมีจำนวน 1 แห่ง
อยู่ตรงข้ามอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนจีนในประเทศ
มาเลเซียยังมีคนไทยข้ามไปเล่นไม่มากนัก

ผลกระทบจากบ่อน “คาสีโน”

บ่อนการพนัน “คาสีโน” ที่ตั้งอยู่
บริเวณชายแดนประเทศกัมพูชา พม่า และ
ลาว ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้
ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดนของประเทศไทย รวมทั้ง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้
นั้นยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ และ
ปัญหาด้านการเมืองตามมาอีกมากมาย
ได้แก่

- **ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ**
เกิดขึ้นจากการที่คนไทยข้ามไปเล่นการ
พนันตามแนวชายแดนเพื่อนบ้านเป็น
จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักการพนัน
รายใหญ่จากกรุงเทพฯ แต่ก็มีประชาชน
ไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนข้ามไปเล่น
การพนันด้วย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมา
โดยตลอด จึงทำให้เงินไหลออกจาก
ประเทศไทย ไปเข้าบ่อนการพนันตาม
แนวชายแดนประมาณวันละ 100 ล้าน
บาท เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 40,000 ล้านบาท

“

บ่อนการพนัน “คาสีโน”
ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน
ประเทศกัมพูชา พม่า และลาว
ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่เป็น
จำนวนมาก ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดนของประเทศไทย
รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ

”



ทำให้เงินไหลออกนอกประเทศส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจบริเวณชายแดน
และเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศ

- **ผลกระทบทางสังคม** บ่อน
การพนันที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน นอกจาก
จะส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจแล้ว
ยังก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา
อย่างมากมาย ตั้งแต่ปัญหาภายใน
ครอบครัวที่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน
อันเกิดจากปัญหานี้สินที่เกิดจากการ
เล่นการพนัน ปัญหาการโจรกรรม การค้า
ยาเสพติดและปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ
อีกมากมาย

- **ผลกระทบทางด้านการเมืองและการปกครอง** การตั้งบ่อนการ
พนันตามแนวชายแดนส่วนใหญ่จะมีนัก
การเมืองหรือนักธุรกิจชาวไทย ร่วมลงทุน
ในการจัดตั้งบ่อนการพนันด้วย เพื่อหาเงิน
ไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง นอกจากนี้การเปิดบ่อนการพนันชายแดนยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันและการประทุพติมิชอบในวงราชการรุนแรงยิ่งขึ้น อันเกิดจากนักการเมืองและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นช่องทางในการหา
รายได้โดยมิชอบ

บ่อนคาสีโนที่ปอยเปต

“ปอยเปต” เป็นเมืองชายแดน
ของประเทศกัมพูชาที่มีดินแดนติดกับ
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วของ
ประเทศไทย และเป็นเมืองที่มีบ่อนการ
พนันที่ได้มาตรฐานสากลตั้งอยู่มากที่สุด
จำนวนประมาณ 7 แห่ง ที่ตั้งขึ้นในช่วงปี
2541-2545 และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก
1 แห่ง ซึ่งจะเปิดดำเนินการในเร็วๆ นี้
ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจนี้มีประชาชนนิยมไป
ใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงทำกำไรให้
กับเจ้าของบ่อนเป็นอย่างดี โดยมีนัก
ธุรกิจคนไทยส่วนหนึ่งไปร่วมลงทุนกับนัก
ธุรกิจชาวกัมพูชาในการจัดตั้งบ่อนการ
พนันตามแนวชายแดนอำเภออรัญประเทศ
เพราะนักการพนันจากกรุงเทพฯ
สามารถเดินทางไปได้สะดวก ใช้
เวลาเดินทางไม่มาก โดยจะเห็นได้จากที่
หน้าด่านอรัญประเทศจะข้ามไปปอยเปต
ในแต่ละวันจะมีคนไทยทั้งชายและหญิง
ต่างเข้าแถวเพื่อรอรับการตรวจเอกสาร

“
การจัดตั้งบ่อน
การพนันขึ้นในประเทศไทย
อาจจะมีผลทำให้คดี
อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น
ทั้งคดีปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์
ชิงทรัพย์ เพื่อหาเงินไป
เล่นการพนันในบ่อน

”

จากเจ้าหน้าที่ ผ่านเข้าไปยังประเทศ
กัมพูชา ซึ่งคนเหล่านี้คือนักเล่นการพนัน
จากประเทศไทยทั้งสิ้น

เมื่อเข้าไปในบ่อนคาสีโน นักการ
พนันจะต้องฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์
แล้วจึงเดินไปผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจ
สอบก่อนเข้าไปภายในห้องโถงซึ่งจะมี
เครื่องเล่นการพนันหลายชนิดมีทั้งโต๊ะ
เล่นไพ่ บัคคาร่า แบล็คแจ๊คและการพนัน
อื่นๆ อีกมากมาย โดยมีพนักงานสาว
ชาวเขมรทำหน้าที่ให้บริการด้านการ
พนันแต่ละชนิดอย่างคล่องแคล่วด้วย
ความชำนาญ ซึ่งบ่อนในต่างประเทศที่
อยู่บริเวณชายแดนไทยทั้งหมด ปรากฏ
ว่าบ่อนที่ปอยเปตเป็นบ่อนที่ใหญ่ที่สุด
และดึงดูดเงินจากนักพนันไทยมากกว่า
บ่อนอื่น ๆ จนถึงกับมีคนขนานนามบ่อน
ปอยเปต ว่าเป็น “นรกบนดิน” ของ
นักการพนันไทยเพราะที่บ่อนนี้มีเซียน
พนันบางคนเล่นจนหมดตัวถึงกับต้องขาย
ทรัพย์สินที่ติดตัว เช่นรถยนต์ เครื่องประดับ
เพื่อเป็นค่ารถกลับบ้านก็ที่บ่อนแห่งนี้

“คาสีโน” บ่อนการพนันที่ควร ทบทวน?

ดังที่ได้กล่าวถึงผลกระทบทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การปกครอง

ที่เกิดจากคนไทยเดินทางไปเล่นการพนัน
ในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับชายแดน
ของประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าทุกภาค
ส่วนของสังคมไทยได้พยายามหาแนว
ทางในการแก้ไขปัญหาคือเป็นรูปธรรมขึ้น
แนวทางหนึ่งที่มีผู้เสนอคือการจัดตั้งบ่อน
คาสีโนที่ถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทย
ซึ่งอาจจะเป็นทางออกที่ดีหนทางหนึ่ง
เพราะว่าตามปกติคนไทยก็ลักลอบเล่น
การพนันในบ่อนเถื่อนที่ผิดกฎหมายกัน
เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ถ้าเปิดบ่อนที่ถูก
กฎหมายจะส่งผลให้การลักลอบเล่นการ
พนันลดน้อยลง เกิดความปลอดภัยมาก
ขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันคนไทยได้ขเงินไป
เล่นในบ่อนต่างประเทศอยู่แล้ว ถ้าเรา
เปิดบ่อนในประเทศไทยเสีย เงินจะได้ไม่
รั่วไหลออกไปจากประเทศ นอกจากนั้น
บ่อนคาสีโนยังมีส่วนช่วยในการดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเล่นการ
พนันในไทย เป็นการดึงดูดเงินจากต่าง
ชาติเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งทำให้รัฐ
สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น รวมทั้ง
ทำให้เกิดผลดีต่อธุรกิจข้างเคียงอันได้แก่
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและสถาน
บันเทิงต่าง ๆ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการจ้าง
งานเพิ่มมากขึ้นเป็นการช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจในแง่ของการสร้างงานและราย
ได้ให้แก่ท้องถิ่น

แต่การตั้งบ่อนการพนันคาสีโน
ขึ้นในประเทศไทย มิใช่ว่าจะเกิดผลดี
เพียงอย่างเดียว ยังจะเกิดผลเสียตามมา
อีกมากมาย เนื่องจากสภาวะแวดล้อม
ทางสังคม วัฒนธรรม กฎหมายของประเทศ
ไทยแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน และ
ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือคุณภาพของ
ประชาชนไทยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
มีทั้งคนดี และคนชั่ว ซึ่งการตั้งบ่อนการ
พนันขึ้นในประเทศไทยอาจจะเกิดผลเสีย
มากกว่าผลดีที่กล่าวมาแล้วก็ได้ ดังนี้

- การจัดตั้งบ่อนการพนันขึ้นใน
ประเทศไทย อาจจะมีผลทำให้คดี
อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นทั้งคดีปล้นทรัพย์
ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ เพื่อหาเงินไปเล่นการ
พนันในบ่อน ที่คนไทยสามารถเดินเข้า-
ออกได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องผ่านด่าน
ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มขึ้นจากการ
เล่นการพนันเสีย การติดหนี้พนัน เป็นต้น

- การเปิดบ่อนการพนัน“คาสีโน”
ขึ้นในประเทศ เพื่อหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยว
ต่างชาติให้เข้ามาเล่นการพนันใน
ประเทศ หรือหวังจะให้เงินไหลเข้า
ประเทศแทนที่จะไหลออกไปนอกประเทศ



นั้น อาจจะเป็นการคาดหวังที่ผิด เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นนักเลงการพนันอาจมีบ่อนที่เล่นประจำอยู่แล้ว นอกจากนั้น คนไทยที่ชอบเล่นการพนันและเล่นประจำอยู่ตามบ่อนต่างๆ นอกประเทศไทย อาจจะมีเล่นบ่อนเดิมก็ได้ ดังนั้น การเปิดบ่อนในประเทศไทยอาจทำให้เกิดนักการพนันไทยกลุ่มใหม่ขึ้น และผลร้ายที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้คนไทยเกิดความหลงมกมาย เอาแต่เล่นการพนัน ไม่สนใจในการทำมาหากิน ซึ่งเป็นการบ่อนทำลายคนในชาติ ตลอดจนบ่อนทำลายประเทศชาติด้วย

- จากหลักศาสนาพุทธที่ว่า การพนันเป็นหนึ่งใน “อบายมุข 6” ที่ก่อให้เกิดความเสื่อม แต่การที่ไทยคิดจะตั้งบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายขึ้น จึงเสมือนเป็นการมอมเมาประชาชนด้วยอบายมุข โดยรัฐ ผู้ซึ่งต้องมีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองประชาชน มิใช่มอมเมาประชาชน

- บ่อนการพนันจะเป็นแหล่งฟอกเงินของพวกมิจฉาชีพหรือพวกที่มีรายได้มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแหล่งซ่องสุมของพวกอาชญากร ตลอดจนการทุจริตทางการเมืองโดยการคอร์รัปชัน การซื้อเสียงเพื่อให้ได้เป็นผู้แทน เป็นต้น นอกจากนั้น บ่อนการพนันอาจนำไปสู่ธุรกิจนอกกฎหมายในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่รุนแรงตามมา

- ประเทศไทยได้สั่งสมทุนทางวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็นเวลานาน บรรพบุรุษของไทยได้พยายามสั่งสอนลูกหลานให้ทำแต่ความดี ให้เห็นคุณค่าของการทำงานอยู่เหนือค่าของเงิน ให้นับถือคนที่ทำความดีมากกว่าคนที่ร่ำรวย แต่การเล่นการพนันจะเป็นการมอมเมาให้คนเห็นเงินเป็นใหญ่ ภูเขาเงินมากกว่าคุณค่าของงาน ภูเขาคนรวยโดยไม่สนใจว่าเขารวยมาด้วยวิธีใดมากกว่าคนดี



ซึ่งเป็นการทำลายทุนทางวัฒนธรรมที่งดงามที่บรรพบุรุษของไทยได้สร้างขึ้นทางหนึ่งด้วย

สรุป

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่เห็นชอบให้มีการเปิดบ่อนโดยถูกกฎหมายขึ้นในประเทศของตน เพราะหวังว่าจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรวมทั้งรัฐบาลเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากบ่อนการพนันในประเทศเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนของประเทศไทย ซึ่งมีอยู่เกือบรอบประเทศ แต่บ่อนการพนันที่ทำเป็นธุรกิจระดับมาตรฐานสากลและดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ที่เรียกว่า “บ่อนคาสิโน” ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะที่ด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วกับบ้านปอยเปต อำเภอโอโฉว ประเทศกัมพูชา ที่มีบ่อนขนาดใหญ่ตั้งอยู่จำนวน 7 แห่ง ซึ่งเป็นบ่อนที่ดึงดูดคนไทยให้เข้าไปเล่นการพนันได้มากกว่าด่านอื่น ๆ โดยจะมีเงินไหลเวียนในบ่อนแต่ละแห่งวันละประมาณ 1,000,000 บาทหรือ โดยเฉลี่ยทั้งปีบ่อนการพนันที่ด่านนี้จะดูดเงินไทยออกไปประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผล

“

บ่อนการพนันที่ด่านนี้จะดูดเงินไทยออกไป ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

”

กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วบ่อนเหล่านี้ยังทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมายตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงปัญหาระดับประเทศ ดังนั้น หากประเทศไทยจะตั้งบ่อนคาสิโนขึ้นในประเทศ ก็จะเป็นจุดล่อแหลมที่จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้คนไทยไปเล่นการพนันก็คือการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของการพนัน สั่งสอนให้เยาวชนยกย่องคนดีมากกว่าคนมีเงิน ให้อำนาจการพึ่งตนเองในการหาเงินแทนการแสวงหาโชคลาภจากการพนัน
